



เทศบาลตำบลตาดงสมบูรณ์

อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

หัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลตาดงสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์ ณ ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๓ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก (สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์) ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานรับฟังปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการกิจการระบบประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์ ในเรื่องของการใช้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องมาจากการใช้น้ำประปาร่วมกัน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๓ และบ้านดงกลางหมู่ที่ ๔ ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคในกิจวัตรประจำวัน

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

สมาชิกผู้ใช้น้ำประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมรับฟังปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์ ในเรื่องของการการใช้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องมาจากการใช้น้ำประปาร่วมกัน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๓ และบ้านดงกลางหมู่ที่ ๔ ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคในกิจวัตรประจำวัน

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม ประกอบด้วย เทศบาลตำบลตาดงสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกผู้ใช้น้ำประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์ จำนวน ๖๕ คน

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

สมาชิกผู้ใช้น้ำประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์ ได้รับทราบปัญหาและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการบริหารจัดการกิจการระบบประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดงสมบูรณ์ ในเรื่องของการใช้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องมาจากการใช้น้ำประปาร่วมกัน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๓ และบ้านดงกลางหมู่ที่ ๔ ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคในกิจวัตรประจำวัน ให้เทศบาลตำบลตาดงสมบูรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขระบบน้ำประปาโดยให้แยกการใช้น้ำประปาร่วมกัน ระหว่าง บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๓ และบ้านดงกลางหมู่ที่ ๔ และให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขเจาะบ่อใหม่ให้ การใช้น้ำอุปโภค-บริโภคถึงจะพอใช้ในกิจวัตรประจำวัน ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ที่ประชุมเห็นด้วย จำนวน ๖๕ คน ไม่เห็นด้วย - คน

๔.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลดงสมบูน ได้นำความคิดเห็นของสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลดงสมบูน ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำประปา (บ้านดงกลาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลดงสมบูน

รูปภาพประกอบ



